



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๔๕๒๒ ๒๓๗๘๓

ที่ ทส ๑๖๒๑.๑/ว ส.๓.๒

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	ป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	ป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน	ป่าไม้จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการที่ดินป่าไม้	ป่าไม้จังหวัดสุรินทร์
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ทุกสถานี
ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าทุกหน่วย
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าทุกหน่วย	หัวหน้าโครงการทุกโครงการ
หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าทุกหน่วย	หัวหน้าสวนป่าทุกสวนป่า
หัวหน้าศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติทุกศูนย์	หัวหน้าด่านป่าไม้ทุกด่าน
หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ ๘	<u>หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ</u>

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ฮ๕๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการและรักษาการในตำแหน่ง เรียนมาเพื่อทราบ สำหรับส่วนส่งเสริมการปลูกป่า เรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้ผู้มีรายชื่อตามคำสั่งทราบและปฏิบัติ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.new.forest.go.th/nakhonratchasima๘/th

สำหรับหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ เรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของสำนักฯ ต่อไปด้วย

(นายบรรยง กางการ)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

สำเนา

คำสั่งกรมป่าไม้
ที่ ๒๕๔/๒๕๖๑

เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๕๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ กรณีการลงนามในคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานต่ำกว่าระดับสำนัก/กอง ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ นั้น

กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์แก่ราชการ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งสถานีเพาะชำกล้าไม้ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งสถานีเพาะชำกล้าไม้ จำนวน ๗ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายยรรยง กางการ)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา)
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเสาวนีย์ คำใบ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

สำเนา

บัญชีรายชื่อและรายชื่อข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง

แบบท้ายคำสั่งกรมป่าไม้ที่ ๒๕๖ ลงวันที่ ๒๕/๑๒/๕๖ กรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			รักษาการในตำแหน่ง				วันที่	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ	ตำแหน่งประเภท	ระดับ	เลขที่			
๑	นายสุรพงษ์ คงมีชัย	เจ้าพนักงานป่าไม้ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา)	ทั่วไป	อาวุโส	ตำแหน่ง / สังกัด - สอนพิเศษช่างไม้จังหวัดสุรินทร์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา)	-	-	-	ปัจจุบัน เป็นต้นไป	
๒	นายสุรพงษ์ กลิ่นพันธุ์	นักวิชาการป่าไม้ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา)	วิชาการ	ชำนาญการ	- สอนพิเศษช่างไม้ทนาย-ติ่ง-จักราช สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา)	-	-	-	ปัจจุบัน เป็นต้นไป	
๓	นางดารณี สีโท	นักวิชาการป่าไม้ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา)	วิชาการ	ชำนาญการ	- สอนพิเศษช่างไม้จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา)	-	-	-	ปัจจุบัน เป็นต้นไป	
๔	นายสุทธิวัฒน์ สามวัง	นักวิชาการป่าไม้ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา)	วิชาการ	ชำนาญการ	- สอนพิเศษช่างไม้ทนายติ่งจังหวัดชัยภูมิ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา)	-	-	-	ปัจจุบัน เป็นต้นไป	
๕	นายดอน หงษ์เขิน	นักวิชาการป่าไม้ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา)	วิชาการ	ชำนาญการ	- สอนพิเศษช่างไม้จังหวัดชัยภูมิ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา)	-	-	-	ปัจจุบัน เป็นต้นไป	
๖	นายอภิรักษ์ พิรุฬห์	นักวิชาการป่าไม้ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา)	วิชาการ	ชำนาญการ	- สอนพิเศษช่างไม้สะพานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา)	-	-	-	ปัจจุบัน เป็นต้นไป	
๗	นายสุบิน บุตรสมบัติ	เจ้าพนักงานป่าไม้ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา)	ทั่วไป	ชำนาญงาน	- สอนพิเศษช่างไม้ป่าช่อง จังหวัดนครราชสีมา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (นครราชสีมา)	-	-	-	ปัจจุบัน เป็นต้นไป	
	ตำนานถูกต้อง									จำนวน ๗ ราย

(นางสาวเสาวนีย์ คำใบ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ